



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๓๙๓)

ที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/ สทท

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการ กทค. (รศทช. ก่อกิจจา)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ โดยในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอรับโอนเลขหมายโทรคมนาคม สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมายโทรคมนาคมทางด้านเทคนิค และสัญญาผู้ใช้บริการของบริษัท ทู มูฟ จำกัด และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ผมได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในการนี้ ผมจึงขอเปิดเผยมติและความเห็นของผมเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ดังนี้

“เนื่องจากที่ประชุมยังมิได้พิจารณาแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาก่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ในการนี้จึงต้องพิจารณาตามข้อกำหนดและสัญญาร่วมการงานที่มีอยู่ ซึ่งผมเห็นว่า เมื่อ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นั่นคือเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ประกอบกับสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ Digital PCN (Personal Communication Network) ๑๘๐๐ ระหว่าง บมจ. กสทฯ และ บจ. ทู มูฟ และ บจ. ดิจิตอลโฟน ได้กำหนดให้ บจ. ทู มูฟ และ บจ. ดิจิตอลโฟน ต้องโอนเลขหมายโทรศัพท์ให้ บมจ. กสทฯ ทันทีในวันที่สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงหรือระงับสิ้นไป ผมจึงเห็นควรอนุญาตให้ บมจ. กสทฯ รับโอนเลขหมายโทรคมนาคม สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมายโทรคมนาคมทางด้านเทคนิค จาก บจ. ทู มูฟ และ บจ. ดิจิตอลโฟน ได้ โดยการรับโอนเลขหมายดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการจะต้องมีสิทธิในการใช้งานเลขหมายเดิมของตนเองได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ผมเห็นว่าแนวทางดังกล่าวยังสอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นผู้ให้บริการต่อ ร่วมกับ บจ. ทู มูฟ และ บจ. ดิจิตอลโฟน ซึ่งเมื่อทั้งสองบริษัทดังกล่าวได้ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย เนื่องจากไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และไม่ใช่อุปกรณ์ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทอื่นที่ กสทช. ประกาศกำหนดให้มีสิทธิขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมได้ หากไม่อนุญาตการโอนเลขหมายแก่ บมจ. กสทฯ ก็ย่อมจะทำให้ไม่มีผู้ใดรับผิดชอบการบริหารเลขหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะกระทบต่อการบริการต่อเนื่องตามประกาศดังกล่าวได้

ส่วนในเรื่องการโอนสัญญาผู้ใช้บริการ นั้น ตามสัญญาร่วมการงานได้กำหนดให้ บจ. ทู มูฟ และ บจ. ดิจิตอลโฟน ต้องโอนหลักประกันการใช้บริการทั้งหมดที่ได้รับไว้จากผู้ใช้บริการ และสัญญาใช้บริการให้แก่ บมจ. กสทฯ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดแห่งสัญญา ดังนั้น เมื่อ บมจ. กสทฯ ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และเป็นเจ้าของโครงข่ายโทรคมนาคมที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ผมจึงเห็นควรอนุญาตให้ บมจ. กสทฯ รับโอนสัญญาการใช้บริการจาก บจ. ทู มูฟ และ บจ. ดิจิตอลโฟน ได้ ทั้งนี้โดย บมจ. กสทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่มีผลอยู่ก่อนการโอน”

~ ๒ ~

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการให้สำนักงาน กสทช. นำความเห็นของฉบับนี้ทึกลงในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๖ ในส่วนของหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายประวิทย์ สีสถาพรวงศา)

กสทช.